



Thanh Hóa, ngày tháng 7 năm 2017

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**Hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

a) Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh

- Thường trực HĐND tỉnh luôn phát huy tính chủ động, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp. Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã có công văn đề nghị UBND tỉnh báo cáo chương trình xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh trong năm 2017.

- Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức các phiên họp với UBND, UBMTTQ, các Ban của HĐND tỉnh, các ngành có liên quan để thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII; phân công cơ quan, tổ chức chuẩn bị báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và phân công các Ban của HĐND tỉnh thực hiện công tác thẩm tra theo quy định. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu nội dung kỳ họp, chuẩn bị ý kiến thảo luận, chất vấn. Do phát huy tính chủ động, trách nhiệm, có sự phối hợp khá chặt chẽ trong quá trình thực hiện nên các tài liệu kỳ họp đã được Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan chuẩn bị tích cực và gửi tới các vị đại biểu cơ bản đáp ứng yêu cầu.

b) Hoạt động giám sát

Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại UBND các huyện Vĩnh Lộc, Yên Định, Nga Sơn, Hà Trung, Nông Cống. Bên cạnh hoạt động giám sát trực tiếp, Thường trực HĐND tỉnh giám sát thông qua hình thức xem xét báo cáo, đó là: Yêu cầu UBND tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua tại kỳ họp thứ 2 và các văn bản của Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về những vấn đề cấp thiết giữa hai kỳ họp; kết quả thực hiện các nội dung kết luận phiên chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2. Xem xét báo cáo của các sở, ngành: Nội vụ, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa về kết quả thực hiện các nhiệm vụ,

giải pháp, lời hứa, cam kết khi trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2. Qua nghiên cứu báo cáo cho thấy, UBND tỉnh, các sở, ngành nêu trên đã có những cố gắng trong việc triển khai thực hiện kết luận sau chất vấn của HĐND tỉnh và giải quyết các kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn còn hạn chế, nhiều nội dung chưa đáp ứng được yêu cầu. Thường trực HĐND tỉnh đang tiếp tục theo dõi và đôn đốc việc thực hiện.

c) Xem xét, giải quyết các tờ trình của UBND tỉnh

Trong thời gian giữa hai kỳ họp (từ sau kỳ họp thứ 2 đến ngày 30/6/2017), UBND tỉnh đã có 86 tờ trình đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định một số nhiệm vụ cấp thiết phát sinh cần phải triển khai ngay nhằm đáp ứng kịp thời công tác quản lý, điều hành ở địa phương. Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các Ban của HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra trước khi xem xét, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật hoặc được HĐND tỉnh ủy quyền giải quyết; đã đồng ý để UBND tỉnh triển khai thực hiện 71 nội dung; trả hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh bổ sung tài liệu hoặc lập hồ sơ trình HĐND tỉnh theo luật định 15 nội dung. Việc giải quyết các nhiệm vụ cấp thiết giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh tiến hành theo quy trình chặt chẽ và quyết định dựa trên cơ sở ý kiến đề xuất của các Ban HĐND tỉnh. *(Có danh mục các nội dung kèm theo).*

d) Tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, phối hợp với UBMTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, triển khai đến các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; chỉ đạo Văn phòng HĐND phối hợp với các cơ quan thông tin (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hoá...) kịp thời thông báo rộng rãi lịch tiếp xúc cử tri của tất cả các Tổ đại biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri biết và tham dự. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 3 đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch và tiếp tục có những cải tiến về nội dung, dành nhiều thời gian để tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản ánh của cử tri. Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri được chuẩn bị chu đáo, gửi đến đại biểu kịp thời. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh đã được UBMTTQ tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh phối hợp tổng hợp đầy đủ để thông báo tại kỳ họp. Một số nội dung đông đảo cử tri quan tâm đã được Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn để đưa ra chất vấn tại kỳ họp.

đ) Thực hiện công tác dân nguyện

Thường trực HĐND tỉnh đã bố trí, sắp xếp lịch để các đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; đồng thời đã yêu cầu các Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố sắp xếp lịch, tổ chức để đại biểu thuộc Tổ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân năm 2017.

Sáu tháng đầu năm 2017, đã tiếp nhận 96 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân và chuyển đến các cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu

giải quyết. Qua công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết cho thấy cơ bản các nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân đã có văn bản trả lời.

e) Thực hiện một số nhiệm vụ khác

- Thực hiện tốt công tác đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ và theo sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tăng cường mối quan hệ công tác và trao đổi kinh nghiệm hoạt động; tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo do các cơ quan của Quốc hội, của Thường trực HĐND các tỉnh khu vực Bắc Miền Trung tổ chức. Tham gia đón tiếp các đoàn công tác của Trung ương làm việc tại địa phương; tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của HĐND tỉnh Hòa Phố nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND tỉnh.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động giám sát, khảo sát, làm việc tại địa phương. Tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo Luật cảnh vệ; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật quy hoạch; Luật quản lý ngoại thương; Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật đường sắt (sửa đổi); Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu. Tham gia ý kiến với Bộ Giao thông vận tải về đầu tư, cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 47 tỉnh Thanh Hóa theo hình thức hợp đồng BOT.

- Phối hợp cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp công tác (Quy chế số 61/QC-ĐĐBQH-TTHĐND ngày 09/02/2017) nhằm tăng cường phối hợp công tác, tạo điều kiện để mỗi cơ quan hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức biên soạn cuốn Văn kiện HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện xong Đề tài khoa học “Đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh”; triển khai dự án tăng cường cơ sở vật chất hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; Chương trình công tác của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện. Định kỳ hằng tháng tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tháng qua; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch công tác tháng tới và phân công, phối hợp thực hiện, do đó hạn chế được sự chông chéo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

2. Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh

a) Hoạt động giám sát, khảo sát

Các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát tại một số sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và một số đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể là:

- Ban Pháp chế thực hiện các cuộc giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, sự nghiệp và hợp đồng

lao động trên địa bàn tỉnh; giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát về quản lý sử dụng đất đai tại các Ban quản lý rừng phòng hộ; tình hình thực hiện các quy định pháp luật trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu hàng giả, gian lận thương mại; việc thực hiện pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Khảo sát phục vụ thẩm tra các các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3 theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

- Ban Kinh tế - Ngân sách thực hiện các cuộc giám sát về tình hình nợ thuế và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/6/2017. Tổ chức khảo sát một số lĩnh vực phục vụ thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3 được Thường trực HĐND tỉnh phân công và thẩm tra các nội UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp.

- Ban Văn hóa - Xã hội thực hiện các cuộc giám sát về công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2015 đến nay; kết quả thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn; việc thực hiện các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Nhất và thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tổ chức giám sát việc thực hiện Luật Thể dục Thể thao tại địa phương; việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016 trên địa bàn tỉnh và xây dựng báo cáo kết quả giám sát gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội theo yêu cầu. Kiểm tra công tác quản lý các hoạt động lễ hội đầu năm tại một số địa phương trong tỉnh. Khảo sát thực tế phục vụ thẩm tra các các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3 theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và thẩm tra các nội dung UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp.

- Ban Dân tộc thực hiện các cuộc giám sát việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn miền núi, giai đoạn 2010 - 2016. Khảo sát phục vụ thẩm tra các các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3 do Thường trực HĐND tỉnh giao.

(Kết quả hoạt động giám sát của các Ban có báo cáo riêng trình kỳ họp).

b) Hoạt động thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết

Theo quy định của pháp luật và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, cụ thể như sau:

- Ban Pháp chế thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 và thẩm tra 08 dự thảo nghị quyết về: Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân

phố mới; đổi tên Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước thành Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước - Thanh Hóa); thành lập thôn Thanh Niên thuộc xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân; sáp nhập để thành lập thôn mới thuộc xã Quảng Định, huyện Quảng Xương; đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn mới thuộc các xã Yên Thọ, Yên Ninh, Định Bình, huyện Yên Định; đổi tên, sáp nhập để thành lập thôn mới thuộc xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa.

- Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, tài chính, đầu tư 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; thẩm tra 11 dự thảo nghị quyết về: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Thanh Hóa; Quy hoạch thăm dò, khai thác mỏ đất sét làm gạch ngói nung tuynel tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025; Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2025; Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch thủy lợi chi tiết vùng Nam sông Chu, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; bãi bỏ Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 17/12/2011 của HĐND tỉnh về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa; phương án phân kỳ bố trí vốn cho dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn I đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Thẩm tra 84 tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp. *(Xem phụ lục kèm theo).*

- Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và thẩm tra 04 dự thảo nghị quyết về: Quy định danh mục địa bàn (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày, tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; ban hành cơ chế, chính sách thu hút bác sỹ về làm việc tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 – 2020; ban hành Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; lấy năm 1029 là năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.

Thẩm tra 02 tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp. *(Xem phụ lục kèm theo).*

- Ban Dân tộc thẩm tra tình hình thực hiện chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc, miền núi trong 6 tháng đầu năm 2017; thẩm tra dự thảo nghị quyết về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Trong báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đã đưa ra quan điểm, nhận xét, kiến nghị, đề xuất, cung cấp những thông tin cần thiết để HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh quyết định.

Ngoài các hoạt động trên, theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế đã tham gia ý kiến đóng góp vào 7 dự thảo dự án luật và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu.

3. Hoạt động của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh

a) Hoạt động tiếp xúc cử tri

- Các Tổ đại biểu đã phối hợp với UBMTTQ, Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố xây dựng lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh; một số Tổ đại biểu đã phối hợp với Tổ đại biểu thuộc đơn vị kết nghĩa tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3.

Để tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 3, các Tổ đại biểu đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 47 điểm (trong đó 2 điểm có đại diện Tổ đại biểu khác trong tỉnh cùng tham gia tiếp xúc cử tri). Hầu hết các Tổ đại biểu đều phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại giữa đại biểu với cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh và UBMTTQ tỉnh đúng thời gian quy định.

- Đa số đại biểu thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ với cử tri và nhân dân nơi công tác, nơi cư trú, nơi ứng cử; 91/95 đại biểu đã tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3.

b) Hoạt động tiếp công dân

- Đã có 23/27 Tổ đại biểu phân công tiếp công dân hằng tháng tại Trụ sở tiếp công dân ở địa phương đại biểu ứng cử và gửi lịch về Thường trực HĐND tỉnh để theo dõi, tổng hợp; đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc địa bàn trong việc sắp xếp lịch và tổ chức cho đại biểu thuộc Tổ (trừ các đại biểu chuyên trách đã có lịch tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh) thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân năm 2017.

- Đa số các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo lịch; thực hiện tốt phương châm gần dân để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Một số đại biểu đã thực hiện tốt trách nhiệm tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

c) Tham gia hoạt động giám sát, khảo sát

Các đại biểu là Ủy viên của các Ban HĐND tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát trong thời gian giữa hai kỳ họp.

4. Một số hạn chế, tồn tại

- Hiệu quả hoạt động theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận sau chất vấn; giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp trước chưa đạt như mong muốn và sự kỳ vọng của Nhân dân. Nguyên nhân một số kiến nghị sau chất vấn của HĐND tỉnh và một số kiến nghị cụ thể của cử tri 27 huyện, thị xã, thành phố chưa được các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương có liên quan quan tâm giải quyết, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.

- Các Ban của HĐND tỉnh còn gặp khó khăn trong việc thẩm tra các nội dung UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp do một số hồ sơ công việc trình thẩm tra chưa bảo đảm các yêu cầu theo quy định.

- Hoạt động tiếp xúc cử tri của một số Tổ đại biểu còn hình thức do cách thức tổ chức thực hiện chưa có sự đổi mới.

- Một số đại biểu chưa phát huy hết nhiệm vụ, quyền hạn pháp luật quy định để tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh tại địa bàn ứng cử. Đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp còn ít.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

1. Thường trực HĐND tỉnh

- Chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp HĐND tỉnh được tổ chức trong 6 tháng cuối năm 2017, đặc biệt là nội dung các đề án, dự thảo nghị quyết, cơ chế chính sách.

- Tiếp tục giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của UBND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung giám sát của HĐND tỉnh trong năm 2018.

- Tổ chức các phiên họp định kỳ theo quy định của pháp luật để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được HĐND tỉnh ủy quyền; trọng tâm là giải quyết các nội dung UBND tỉnh trình giữa hai kỳ họp.

- Phối hợp và tham gia tổ chức tốt các cuộc giám sát, khảo sát do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (khi có đề nghị) thực hiện tại địa phương. Phối hợp với UBMTTQ tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp cuối năm 2017 của HĐND tỉnh.

- Tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; chuẩn bị bài tham luận và tham gia Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 2 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án tăng cường cơ sở vật chất hệ thống công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh.

2. Các Ban của HĐND tỉnh

- Đồng thời với việc thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn và giám sát thường xuyên theo lĩnh vực phụ trách, tổ chức giám sát chuyên sâu một số nội dung sau để báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017.

+ Ban Pháp chế giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

+ Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát việc sử dụng đất để thực hiện các dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận trong năm 2015 – 2016.

+ Ban Văn hóa – Xã hội giám sát công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2015 đến năm 2017.

+ Ban Dân tộc giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ động tiến hành các hoạt động khảo sát phục vụ việc thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh tổ chức trong 6 tháng cuối năm 2017 và thẩm tra các tờ trình của UBND giữa hai kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng.

3. Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh

- Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp, cách thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri; thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và chính sách, pháp luật của Nhà nước; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn.

- Mỗi đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao trách nhiệm trong hoạt động; quan tâm nghiên cứu, nắm chắc tình hình của tỉnh và địa phương nơi mình ứng cử để chuẩn bị nội dung chất vấn, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng tại các kỳ họp HĐND tỉnh; thực hiện tiếp công dân theo lịch phân công; báo cáo với cử tri về hoạt động công tác trong năm của mình./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh và các sở, ban, ngành;
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, tx, tp;
- Lưu: VT, TH.

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

**DANH MỤC CÁC NỘI DUNG THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH XEM XÉT,
QUYẾT ĐỊNH TỪ SAU KỲ HỌP THỨ 2 ĐẾN NAY**

I. Danh mục các nội dung được Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất để UBND tỉnh triển khai thực hiện.

STT	Trích yếu văn bản của Thường trực HĐND tỉnh	Cơ quan thẩm tra
1	Công văn số 852/CV-HĐND ngày 12/12/2016 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường giao thông nối thị xã Sầm Sơn với KKT Nghi Sơn (giai đoạn 1 đường ven biển).	Ban Kinh tế - Ngân sách
2	Công văn số 866/CV-HĐND ngày 19/12/2016 về quyết định chủ trương đầu tư dự án Trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân.	Ban Kinh tế - Ngân sách
3	Công văn số 874/CV-HĐND ngày 23/12/2016 về việc Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.	Ban Kinh tế - Ngân sách
4	Công văn số 875/CV-HĐND ngày 23/12/2016 về việc phân bổ chi tiết kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu năm 2016.	Ban Kinh tế - Ngân sách
5	Công văn số 876/CV-HĐND ngày 23/12/2016 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và chấp thuận các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2016 (đợt 8).	Ban Kinh tế - Ngân sách
6	Công văn số 886/CV-HĐND ngày 27/12/2016 về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư cho dự án xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến.	Ban Kinh tế - Ngân sách
7	Công văn số 887/CV-HĐND ngày 27/12/2016 về việc giao vốn thực hiện dự án đê, kè biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương.	Ban Kinh tế - Ngân sách
8	Công văn số 888/CV-HĐND ngày 27/12/2016 về việc giao vốn thực hiện dự án xử lý sạt lở bờ biển Sầm Sơn, thị xã Sầm Sơn.	Ban Kinh tế - Ngân sách
9	Công văn số 889/CV-HĐND ngày 27/12/2016 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa.	Ban Kinh tế - Ngân sách
10	Công văn số 890/CV-HĐND ngày 27/12/2016 về quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải, nước mưa khu vực phía Tây đường Hồ Xuân Hương.	Ban Kinh tế - Ngân sách
11	Công văn số 891/CV-HĐND ngày 27/12/2016 về việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Mặt trận Tổ quốc, khối đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và công sở xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020.	Ban Kinh tế - Ngân sách
12	Công văn số 892/CV-HĐND ngày 27/12/2016 về việc phê duyệt danh mục địa bàn (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày để thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.	Ban Văn hóa - Xã hội
13	Công văn số 902/CV-HĐND ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt chủ trương hỗ trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo cổng xuống cấp các di	Ban Kinh tế - Ngân sách

	tích do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (đợt 2).	
14	Công văn số 904/CV-HĐND ngày 30/12/2016 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và chấp thuận các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016 (đợt 9).	Ban Kinh tế - Ngân sách
15	Công văn số 905/CV-HĐND ngày 30/12/2016 về việc hỗ trợ cho Công ty Cổ phần hàng không VietJet mở đường bay mới Thanh Hóa – Nha Trang.	Ban Kinh tế - Ngân sách
16	Công văn số 906/CV-HĐND ngày 30/12/2016 về việc điều chuyển kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 dự án tuyên nôi các huyện phía Tây Thanh Hóa.	Ban Kinh tế - Ngân sách
17	Công văn số 27/CV-HĐND ngày 17/01/2017 về việc phân bổ vốn còn lại thuộc tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016.	Ban Kinh tế - Ngân sách
18	Công văn số 28/CV-HĐND ngày 17/01/2017 về chủ trương đầu tư Dự án số 2, Khu đô thị mới Sao Mai, Lam Sơn – Sao Vàng tại xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân.	Ban Kinh tế - Ngân sách
19	Công văn số 41/CV-HĐND ngày 20/01/2017 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hà Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (gđ2).	Ban Kinh tế - Ngân sách
20	Công văn số 48/CV-HĐND ngày 25/01/2017 về việc giao chi tiết vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2017.	Ban Kinh tế - Ngân sách
21	Công văn số 49/CV-HĐND ngày 25/01/2017 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn NSNN, vốn nước ngoài (ODA) đợt I năm 2017.	Ban Kinh tế - Ngân sách
22	Công văn số 75/CV-HĐND ngày 20/02/2017 về phương án phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch năm 2017 tỉnh Thanh Hóa.	Ban Kinh tế - Ngân sách
23	Công văn số 84/CV-HĐND ngày 21/02/2017 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa.	Ban Kinh tế - Ngân sách
24	Công văn số 85/CV-HĐND ngày 21/02/2017 về việc chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.	Ban Kinh tế - Ngân sách
25	Công văn số 86/CV-HĐND ngày 22/02/2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.	Ban Kinh tế - Ngân sách
26	Công văn số 87/CV-HĐND ngày 22/02/2017 về việc tạm giao kinh phí viện trợ xây dựng các dự án theo Thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh giữa tỉnh Thanh Hóa với tỉnh Hòa Phố giai đoạn 2016 – 2020.	Ban Kinh tế - Ngân sách
27	Công văn số 135/CV-HĐND ngày 10/3/2017 về việc quyết	Ban Kinh tế -

	định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 515 Ba Chè - Thiệu Toán - Hạnh Phúc.	Ngân sách
28	Công văn số 136/CV-HĐND ngày 10/3/2017 về việc bổ sung nội dung chi hỗ trợ các chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.	Ban Kinh tế - Ngân sách
29	Công văn số 137/CV-HĐND ngày 10/3/2017 về việc phương án phân bổ kế hoạch chi tiêu trung hạn cho đường địa phương giai đoạn 2017 - 2019 phục vụ Hợp phần đường dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).	Ban Kinh tế - Ngân sách
30	Công văn số 138/CV-HĐND ngày 10/3/2017 về việc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch năm 2017 đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.	Ban Kinh tế - Ngân sách
31	Công văn số 139/CV-HĐND ngày 10/3/2017 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và chấp thuận các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017 (đợt 1).	Ban Kinh tế - Ngân sách
32	Công văn số 140/CV-HĐND ngày 10/3/2017 về việc điều chỉnh nguồn kinh phí hỗ trợ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet mở đường bay mới Thanh Hóa - Nha Trang.	Ban Kinh tế - Ngân sách
33	Công văn số 141/CV-HĐND ngày 10/3/2017 về việc bổ sung chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm cho Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa.	Ban Kinh tế - Ngân sách
34	Công văn số 142/CV-HĐND ngày 10/3/2017 về việc phân bổ vốn bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2016.	Ban Kinh tế - Ngân sách
35	Công văn số 143/CV-HĐND ngày 10/3/2017 về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp năm 2017 cho các dự án đầu tư.	Ban Kinh tế - Ngân sách
36	Công văn số 165a/CV-HĐND ngày 21/3/2017 về việc thống nhất chủ trương cam kết tổ chức thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án Tiêu úng vùng III, huyện Nông Cống.	Ban Kinh tế - Ngân sách
37	Công văn số 171/CV-HĐND ngày 23/3/2017 về việc ban hành Bảng giá đất điều chỉnh thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.	Ban Kinh tế - Ngân sách
38	Công văn số 180/CV-HĐND ngày 24/3/2017 về việc bố trí vốn cho dự án xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.	Ban Kinh tế - Ngân sách
39	Công văn số 181/CV-HĐND ngày 24/3/2017 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia (giai đoạn 1) để giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp luyện kim.	Ban Kinh tế - Ngân sách
40	Công văn số 182/CV-HĐND ngày 24/3/2017 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông Cẩm Bình - Cẩm Thạch - Cẩm Liên - Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy.	Ban Kinh tế - Ngân sách

41	Công văn số 185/CV-HĐND ngày 24/3/2017 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông Quảng Bình - Quảng Thái, huyện Quảng Xương.	Ban Kinh tế - Ngân sách
42	Công văn số 197/CV-HĐND ngày 30/3/2017 về việc rà soát, điều chỉnh phương án phân bổ vốn đối ứng ODA nguồn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) bố trí chưa đúng quy định trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.	Ban Kinh tế - Ngân sách
43	Công văn số 200/CV-HĐND ngày 31/3/2017 về việc phân bổ kinh phí thực hiện chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017 (đợt 1).	Ban Kinh tế - Ngân sách
44	Công văn số 201/CV-HĐND ngày 31/3/2017 về việc phân bổ kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2017.	Ban Kinh tế - Ngân sách
45	Công văn số 212/CV-HĐND ngày 05/4/2017 về việc ban hành tạm thời quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.	Ban Kinh tế - Ngân sách
46	Công văn số 232/CV-HĐND ngày 10/4/2017 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Đông Sơn.	Ban Kinh tế - Ngân sách
47	Công văn số 233/CV-HĐND ngày 10/4/2017 về việc phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2016.	Ban Kinh tế - Ngân sách
48	Công văn số 244/CV-HĐND ngày 13/4/2017 về việc phân bổ chi tiết kinh phí Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Hè Thu năm 2016 cho các đơn vị, địa phương.	Ban Kinh tế - Ngân sách
49	Công văn số 245/CV-HĐND ngày 13/4/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ODA (nguồn vốn nước ngoài) từ số vốn bố trí chưa đúng quy định và số vốn chưa phân bổ năm 2017.	Ban Kinh tế - Ngân sách
50	Công văn số 248a /CV-HĐND ngày 14/4/2017 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thuộc Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học mầm non, tiểu học trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2016-2020.	Ban Kinh tế - Ngân sách
51	Công văn số 253/CV-HĐND ngày 17/4/2017 về việc bố trí kinh phí hỗ trợ cho các hộ sản xuất muối tại xã Hải Hà và Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia.	Ban Kinh tế - Ngân sách
52	Công văn số 258/CV-HĐND ngày 18/4/2017 về việc đồng ý báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa.	Ban Kinh tế - Ngân sách
53	Công văn số 264/CV-HĐND ngày 18/4/2017 về việc hỗ trợ kinh phí bù hụt thu ngân sách Nhà nước năm 2016 cho huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.	Ban Kinh tế - Ngân sách

54	Công văn số 264a/CV-HĐND ngày 18/4/2017 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2016 (đợt 6).	Ban Kinh tế - Ngân sách
55	Công văn số 284/CV-HĐND ngày 25/4/2017 về việc phân bổ kinh phí thực hiện chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017 (đợt 2).	Ban Kinh tế - Ngân sách
56	Công văn số 285/CV-HĐND ngày 25/4/2017 về việc phân bổ vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017.	Ban Kinh tế - Ngân sách
57	Công văn số 290/CV-HĐND ngày 26/4/2017 về việc phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện chính sách phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017.	Ban Kinh tế - Ngân sách
58	Công văn số 300/CV-HĐND ngày 28/4/2017 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án tu bổ và phục hồi di tích lịch sử Điện Thừa Hoa và Từ đường Phúc Quang, xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.	Ban Kinh tế - Ngân sách
59	Công văn số 301/CV-HĐND ngày 28/4/2017 về việc phân bổ kinh phí tập huấn, phổ biến kiến thức, đưa người Khơ Mú đi học tập kinh nghiệm và kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi thuộc chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2017.	Ban Kinh tế - Ngân sách
60	Công văn số 302/CV-HĐND ngày 28/4/2017 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và chấp thuận các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017 (đợt 2).	Ban Kinh tế - Ngân sách
61	Công văn số 316/CV-HĐND ngày 08/5/2017 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án tu bổ, nâng cấp và hoàn thiện mặt cắt đê tả sông Mậu Khê (đoạn Thiệu Long – Thiệu Duy – Thiệu Hợp) huyện Thiệu Hóa.	Ban Kinh tế - Ngân sách
62	Công văn số 325/CV-HĐND ngày 10/5/2017 về việc giao chi tiết vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2017 (đợt 2).	Ban Kinh tế - Ngân sách
63	Công văn số 327/CV-HĐND ngày 10/5/2017 về việc đầu tư dự án Khu đô thị Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.	Ban Kinh tế - Ngân sách
64	Công văn số 350/CV-HĐND ngày 17/5/2017 về việc phương án bố trí vốn cho dự án đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn.	Ban Kinh tế - Ngân sách
65	Công văn số 374/CV-HĐND ngày 26/5/2017 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp hồ Bai Cái, xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành.	Ban Kinh tế - Ngân sách
66	Công văn số 375/CV-HĐND ngày 26/5/2017 về việc giao vốn đầu tư phát triển Chương trình 135 năm 2017 (đợt 1).	Ban Kinh tế - Ngân sách
67	Công văn số 376/CV-HĐND ngày 26/5/2017 về việc phân bổ vốn sự nghiệp Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017.	Ban Kinh tế - Ngân sách
68	Công văn số 418/CV-HĐND ngày 16/6/2017 về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình 30a năm 2017.	Ban Kinh tế - Ngân sách

69	Công văn số 426/CV-HĐND ngày 20/6/2017 về việc chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trồng, phục hồi rừng ven biển huyện Hậu Lộc, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.	Ban Kinh tế - Ngân sách
70	Công văn số 427/CV-HĐND ngày 20/6/2017 về việc chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương.	Ban Kinh tế - Ngân sách
71	Công văn số 451/CV-HĐND ngày 28/6/2017 về việc mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Văn phòng điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.	Ban Kinh tế - Ngân sách

II. Danh mục các nội dung Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh trả hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh bổ sung tài liệu hoặc đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo luật định.

STT	Trích yếu văn bản của Thường trực HĐND tỉnh	Cơ quan thẩm tra
1	Công văn số 177/CV-HĐND ngày 23/3/2017 về việc ban hành Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.	Ban Văn hóa - Xã hội
2	Công văn số 187/CV-HĐND ngày 27/3/2017 về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2025.	Ban Kinh tế - Ngân sách
3	Công văn số 188/CV-HĐND ngày 27/3/2017 về việc ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.	Ban Kinh tế - Ngân sách
4	Công văn số 217/CV-HĐND ngày 05/4/2017 về việc Quy hoạch thăm dò, khai thác mỏ đất sét làm gạch ngói nung tuynel tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.	Ban Kinh tế - Ngân sách
5	Công văn số 246/CV-HĐND ngày 13/4/2017 về việc thông qua dự án quy hoạch “Rà soát, bổ sung quy hoạch vùng nguyên liệu mía đường Lam Sơn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”.	Ban Kinh tế - Ngân sách
6	Công văn số 254/CV-HĐND ngày 17/4/2017 về việc thông qua dự án Quy hoạch thủy lợi chi tiết vùng Nam sông Chu, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.	Ban Kinh tế - Ngân sách
7	Công văn số 294/CV-HĐND ngày 27/4/2017 về việc Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.	Ban Kinh tế - Ngân sách
8	Công văn số 319/CV-HĐND ngày 09/5/2017 về việc Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.	Ban Kinh tế - Ngân sách
9	Công văn số 320/CV-HĐND ngày 09/5/2017 về việc Quy hoạch phát triển dệt may, da - giày tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.	Ban Kinh tế - Ngân sách

10	Công văn số 415 ngày 16/6/2017 về việc phân bổ kinh phí chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực năm 2017.	Ban Kinh tế - Ngân sách
11	Công văn số 416 ngày 16/6/2017 về việc phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương cho các chương trình, dự án thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2017.	Ban Kinh tế - Ngân sách
12	Công văn số 417 ngày 16/6/2017 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 1).	Ban Kinh tế - Ngân sách
13	Công văn số 428 ngày 20/6/2017 về việc chấp thuận Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng kè chống sạt lở và nạo vét tiêu thoát lũ Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.	Ban Kinh tế - Ngân sách
14	Công văn số 448 ngày 27/6/2017 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương, vốn nước ngoài năm 2017 (đợt 2).	Ban Kinh tế - Ngân sách
15	Công văn số 454 ngày 28/6/2017 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa.	Ban Kinh tế - Ngân sách

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH